



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐ (รอบที่ ๓)
(กลุ่มที่ ๑)

ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐ และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ และ การประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมรอบที่ ๒ ของผู้ที่สอบแข่งขันได้ กลุ่มที่ ๑ แล้วนั้น

เนื่องด้วย มีผู้ที่สอบแข่งขันได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามที่รับการขึ้นบัญชีไว้แล้ว เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	สังกัด/ตำแหน่ง/ เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ผลการสอบแข่งขัน
๑.	๑-๑๕๓	นายเมธิน คำตันเจริญ	สอบแข่งขันได้

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้รับทราบและดำเนินการดังนี้

๑. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มียสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือเรียกชื่อใดๆ ทั้งสิ้น

๒. ให้ผู้ที่รายชื่อ ระบุว่า “สอบแข่งขันได้” มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกสำนักงานอธิการบดี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หากไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันจะถือว่าผู้นั้นได้สละสิทธิ์

๓. ผู้ที่สอบแข่งขันได้ เมื่อรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้สอบแข่งขันได้มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตามวันที่ที่สถาบันกำหนด สถาบันอนุโลมให้เริ่มปฏิบัติงานได้ไม่เกินวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หากเกินกว่านี้จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบัน

อนึ่ง สำหรับผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สถาบันจะส่งตัวไปตรวจสุขภาพจิต และตรวจสอบประวัติ-พิมพ์ลายนิ้วมือ หากผลการตรวจสุขภาพจิตไม่ปกติหรือมีข้อวินิจฉัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือการตรวจสอบประวัติ-พิมพ์ลายนิ้วมือ พบประวัติการกระทำความผิด สถาบันจะถือว่าบุคคลผู้นั้นสิ้นสุดการจ้างโดยมีผลตั้งแต่วันที่สถาบันรับทราบผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดี